



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ


ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๘๗ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
แจ้งเวียนตำแหน่งที่กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๗๕ ตำแหน่ง ซึ่งในจำนวน
ตำแหน่งดังกล่าว มีตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง และตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่ง
ในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๗๔ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคล สำหรับตำแหน่งที่ไม่ใช่
ตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๗๔ ตำแหน่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
ให้ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งดังกล่าว จำนวน ๗๕ ราย
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้มีการทักท้วงตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕
ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ ได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายอรอน อโนณณณ์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

(แบบทำยประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔)

ลำดับที่	เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	
๑	นายกิตติพันธ์ จันทาศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๑๖๓๙) ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเลย สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	ผู้อำนวยการกลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาพื้นที่สูง กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ	๒๓๖	๑. ผลการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ๒. การพัฒนาดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรที่สูงของศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์	ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ส่งผลงานฉบับเต็ม ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ (ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศผล ผู้ได้รับการคัดเลือก)
๒	นายประวิช จรด้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๙๕๖) กลุ่มงานพัฒนากลุ่มเกษตรกร ส่วนพัฒนาองค์กรเกษตรกร สำนักพัฒนาเกษตรกร	ผู้อำนวยการกลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนากลุ่มเกษตรกร ส่วนพัฒนาองค์กรเกษตรกร สำนักพัฒนาเกษตรกร	๙๕๕	๑. การศึกษาผลการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตร ระหว่างปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเกษตรกรหมู่บ้าน ในงานส่งเสริมการเกษตร	
๓	นางสาวสุขสม ชินวินิจกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (ต.๑๐๑๓) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรังสี สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร	ผู้อำนวยการกลุ่ม (นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรังสี สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร	๑๐๑๒	๑. ผลของการให้อาหารในวัยเยาว์ต่อความสามารถในการผสมพันธุ์ ของแมลงวันผลไม้ชนิด Bactrocera dorsalis (Hendel) และ Bactrocera correcta (Bezzi) ๒. การบริหารจัดการแมลงวันผลไม้โดยเทคโนโลยีแมลงเป็นหมัน แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน	
๔	นายสมคิด นุชปັນ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (ต.๑๐๓๔) กลุ่มงานพยากรณ์และเตือนการระบาด ส่วนบริหารศัตรูพืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพยากรณ์และเตือนการระบาด ส่วนบริหารศัตรูพืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร	๑๐๓๒	๑. การเตือนการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ๒. การพัฒนาระบบการเตือนการระบาดศัตรูพืช	

ลำดับที่	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	
๕	นายทง พรประดับเกียรติ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (ต.๑๐๕๔) กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานสินค้า ส่วนส่งเสริมและบริการพัฒนาคุณภาพสินค้า สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร	ผู้อำนวยการกลุ่ม (นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมมาตรฐานสินค้า ส่วนส่งเสริมและบริการพัฒนาคุณภาพสินค้า สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร	๑๐๕๑	๑. รายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบ การรับรองมาตรฐาน GAP พืช/ข้าว ๒. การส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน แหล่งผลิต GAP แบบกลุ่ม	
๖	นายกิตติศักดิ์ จันทสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (ต.๑๐๒๘) กลุ่มงานชีววิธี ส่วนบริหารศัตรูพืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร	ผู้อำนวยการกลุ่ม (นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานอนุบาลและขยาย ส่วนพัฒนาการเพาะเลี้ยงและจัดการพันธุ์พืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร	๑๐๖๗	๑. การจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสาน เน้นการใช้ชีววิธี ๒. พัฒนางานด้านการอนุบาลและขยายพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง	
๗	นายอำนาจ จันทร์ครุฑ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (ต.๑๑๒๑) กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	๑๑๑๘	๑. รายงานผลการรับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี ๒๕๕๒/๕๓ ๒. การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม	
๘	นางศรีสุดา เตชะसान นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (ต.๑๑๓๐) กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่ว ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่ว ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	๑๑๒๕	๑. โครงการผลิตพืชอาหารเพื่อโภชนาการของชุมชน ๒. การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่ว	
๙	นายสมบัติ ทรงโฉม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (ต.๑๑๔๘) กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ผล ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชเส้นใยและพืชหัว ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	๑๑๓๓	๑. โครงการจำหน่ายผลไม้ช่วยเกษตรกร ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ ๒. การส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง	

ลำดับที่	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	
๑๐	นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (ต.๑๑๔๙) กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ผล ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ผล ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	๑๑๔๑	๑. การบริหารงานโครงการจัดงานแสดงนวัตกรรมกล้วยไม้นานาชาติ ปี ๒๕๕๒ ๒. การบริหารจัดการระบบเครือข่ายข้อมูลไม้ผลของประเทศไทย (THAI FRUIT NET)	
๑๑	นางพิสมัย พึ่งวิกรัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (ต.๑๑๕๗) กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ยืนต้น ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ยืนต้น ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	๑๑๕๓	๑. ผลการดำเนินงานการจัดทำร่างยุทธศาสตร์กาแฟและแผนปฏิบัติงาน ๕ ปี (ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖) ๒. แนวทางการส่งเสริมเกษตรกรในการปรับตัวให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระบบ ตลาดการค้าเสรีอาเซียน กรณี กาแฟ ชา และมะพร้าว	
๑๒	นางมาลินี ยუნานนท์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (ต.๑๑๙๗) กลุ่มส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ ส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	๑๑๖๑	๑. รายงานผลการศึกษาช่องทางและโอกาสของสินค้าเกษตรไทยในประเทศอิหร่าน ๒. การพัฒนาการผลิตและการจัดการเพื่อลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกร	
๑๓	นางอัจฉรา ชำนาญศิลป์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (ต.๑๐๔๕) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ส่วนส่งเสริมและบริการพัฒนาคุณภาพสินค้า สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งแมลงเศรษฐกิจ ส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	๑๒๐๗	๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี ๒๕๕๓ ๒. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ์ผึ้ง	

ลำดับที่	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	
๑๔	นางสมวรรณ เจตน์จันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (ต.๑๒๒๐) กลุ่มวิชาการและฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท	ผู้อำนวยการกลุ่ม (นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิชาการและฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท	๑๒๑๙	๑. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของสำนักส่งเสริมและ พัฒนากิจการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท ปี ๒๕๕๓ ๒. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักส่งเสริมและพัฒนากิจการ เกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท	
๑๕	นายชุมพร พวงประยงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๑๒๘๘) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรี	ผู้อำนวยการกลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรี	๑๒๘๕	๑. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ๒. การพัฒนางานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร	
๑๖	นายสมคิด เฉลิมเกียรติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๑๓๑๒) ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรี	ผู้อำนวยการศูนย์ (นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรี	๑๓๐๗	๑. การส่งเสริมเกษตรกรลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัด ศัตรูพืชในนาข้าว ๒. ส่งเสริมและพัฒนากิจการบริหารจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี	
๑๗	นายโสพิศ ปัญญาบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (๑๔๑๒) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตร เขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตร สำนักส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	๑๔๑๖	๑. ประเมินผลการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานของ เกษตรกรโครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเกษตรกรรมเพื่อลด ความเสี่ยงให้กับเกษตรกร ปี ๒๕๕๒ ๒. การพัฒนาการส่งเสริมและจัดการเทคโนโลยีการผลิต มันสำปะหลังที่เหมาะสมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

ลำดับที่	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา/ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	
๑๘	นายสมเกียรติ ไสยมรรคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๖๙๗) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	ผู้อำนวยการศูนย์ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร (พืชสวน) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	๑๔๘๙	๑. รายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง กิจกรรมการผลิตพันธุ์พืชและให้บริการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การขยายพันธุ์พืชของงานผลิตและกระจายพันธุ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน) ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ๒. การขยายพันธุ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช	
๑๙	นางสาวศิริกุล ศรีแสงจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (ต.๑๕๒๘) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา	๑๕๒๖	๑. การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกปาล์มน้ำมันของเกษตรกรใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ๒. การพัฒนาเกษตรกรเพื่อให้ได้การรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP แบบกลุ่ม	
๒๐	นางวัลลี โสพิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๑๕๔๐) ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดสงขลา สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา	ผู้อำนวยการศูนย์ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดสงขลา สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา	๑๕๓๙	๑. การส่งเสริมการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาใช้เองในเขตภาคใต้ตอนล่าง ปี ๒๕๕๓ ๒. การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสงขลา	
๒๑	นายเสนอ รัตนสำเนียง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๑๕๗๙) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตรัง (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา	ผู้อำนวยการศูนย์ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตรัง (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา	๑๕๗๘	๑. การบริหารจัดการเงินอุดหนุนขององค์กรส่วนท้องถิ่นในชื่อโครงการผลิตพืชผักปลอดภัยสารพิษและกล้าไม้เพื่อส่งเสริมราษฎรในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง ปี ๒๕๕๓ ๒. การบริหารจัดการพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ	

ลำดับที่	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวความคิด	
๒๒	นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (ต. ๑๖๐๕) ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	๑๖๐๐	๑. การขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรในภาคเหนือ ๒. การเพิ่มศักยภาพการผลิตถั่วเหลืองในภาคเหนือ	
๒๓	นายประมวล โอบอ้อม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๑๗๒๐) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่	๑๗๑๙	๑. ผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรและผู้นำจังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๕๒ ๒. แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนางานองค์กรเกษตรกรรมและเครือข่าย	
๒๔	นายวีระศักดิ์ สุขทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๑๘๑๙) ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี	หัวหน้าฝ่าย (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี	๑๘๐๙	๑. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในวิสาหกิจชุมชนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ปี ๒๕๕๓ ๒. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาลสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	
๒๕	นายประยงค์ จินดารัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๒๑๔๓) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร	๒๑๔๑	๑. โครงการจัดระบบพิเศษเฉพาะพื้นที่มันสำปะหลัง ๒. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืช	
๒๖	ว่าที่ รต.ชัยศรี ไชยมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๙๕๘๔) ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	หัวหน้าฝ่าย (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร	๒๑๔๒	๑. การพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ๒. การพัฒนางานสารสนเทศของสำนักงานเกษตรจังหวัด	

ลำดับที่	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	
๒๗	นายณรงค์ ฤทธิ์คารณ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ต.๒๒๖๐ สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร	๒๒๔๘	๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัยและได้มาตรฐาน สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.๒๕๕๒ ๒. แนวทางการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	
๒๘	นายปิยะ ปกเขต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ต. ๒๕๖๔ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี	๒๕๖๐	๑. แผนพัฒนาการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ ๒. การพัฒนาการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพเพียงพอกับความต้องการ ของตลาดของจังหวัดจันทบุรี	
๒๙	นายสุชาติ อ่อนดำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๒๘๘๑) ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท	หัวหน้าฝ่าย (นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท	๒๘๘๖	๑. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการผลิตข้าวจังหวัดชัยนาท ปี ๒๕๕๓ ๒. การพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลการเกษตรจังหวัดชัยนาท	
๓๐	นายสนิท ภูมิพิทยานนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๒๙๗๕) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่าย (นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ	๒๙๗๓	๑. โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี ๒๕๕๒/๕๓ จังหวัดชัยภูมิ ๒. การปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม การเกษตรจังหวัดชัยภูมิ	
๓๑	นายสำคัญ สนธิวิวัติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๓๗๑๕) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง	หัวหน้าฝ่าย (นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง	๓๗๑๕	๑. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมัน เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน ตามแผนพัฒนาจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ๒. แนวทางการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อวางแผน พัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด	

ลำดับ ที่	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวความคิด	
๓๒	นายบุญยืน สิทธิบาล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๓๘๙๒) ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก	๓๘๘๒	๑. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๓ ๒. การพัฒนางานวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตากให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน	
๓๓	นายจำเนียร พรหม เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ต. ๔๒๓๓ เกษตรอำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	๔๑๓๒	๑. การพัฒนาความรู้และทักษะการกรีดยางพาราของเกษตรกรอำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม ปี ๒๕๕๒ ๒. การพัฒนาการผลิตและจัดการผลผลิตข้าว จังหวัดนครพนม	
๓๔	นายนิพนธ์ สุขสะอาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๔๖๑๕) ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช	หัวหน้าฝ่าย (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช	๔๖๐๐	๑. โครงการจัดตั้งเครือข่ายถ่ายทอดความรู้ เศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรนครฯ โมเดล) ๒. กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล และองค์กร เครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี ๒๕๔๔ - ๒๕๔๖	
๓๕	นายเสถียร พรประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๔๖๐๘) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช	๔๖๐๗	๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี ๒๕๕๒/๕๓ รอบที่ ๒ ๒. แนวทางส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวตามกระบวนการโรงเรียน เกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว	
๓๖	นายสมยศ มโนวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๔๘๒๓) ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์	หัวหน้าฝ่าย (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์	๔๘๒๘	๑. การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ปี ๒๕๕๓ ๒. แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ (KM) ในองค์กรของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์	

ลำดับที่	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา/ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	
๓๗	นางคณินทิพย์ ทองลิ้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๔๙๙๘) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี	๔๙๙๖	๑. การดำเนินงานโครงสร้างเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนนทบุรี ๒. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี	
๓๘	นางสาวอรรพรรณ คงอภิรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๒๕๔) กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนาส่งเสริมการเกษตร	หัวหน้าฝ่าย (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี	๔๙๙๗	๑. รายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง ความต้องการการสนับสนุน การดำเนินงานตามระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่ ปี ๒๕๕๓ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ๒. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล	
๓๙	นายพีรพงษ์ บุญวิริยะศักดิ์ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ต.๕๓๑๙ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน	๕๑๘๗	๑. การปลูกยางพาราทดแทนพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๒. การส่งเสริมการปลูกยางพาราเพื่อทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว	
๔๐	นายกังสตาล สวัสดิ์ชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๕๓๓๔) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์	๕๓๓๘	๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนา วิสาหกิจชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ปี ๒๕๕๒ ๒. แนวทางการพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์	
๔๑	นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ต.๕๕๘๗ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี	๕๕๔๘	๑. การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ๒. แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรกรในระดับจังหวัด	

ลำดับ ที่	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	
๔๒	นายวิชิต พิชัยรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๕๗๑๗) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี	หัวหน้าฝ่าย (นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี	๕๗๑๖	๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแข่งขันด้านการเกษตร ๒. การบริหารจัดการงานฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ให้เกิดประสิทธิภาพ	
๔๓	นายเขวรัตน์ ทองฉนวน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๖๑๔๑) ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา	หัวหน้าฝ่าย (นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา	๖๑๓๓	๑. ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานส่งเสริม การเกษตรจังหวัดพังงา ๒. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ของจังหวัดพังงา	
๔๔	นายสุรพล พลธร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๓๙๘๑) ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก	หัวหน้าฝ่าย (นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร	๖๓๓๐	๑. รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของแผนก นักเรียนโครงการก่อสร้างคิลปาศีพตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๕๒ ๒. การพัฒนางานข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ	
๔๕	นายฉลอง เพชรศักดิ์ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ต.๖๘๕๗ สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่	๖๘๑๕	๑. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนย์หลัก) สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย ๒. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร	
๔๖	นายชวนนท์ ศิริบาล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๑๐๕๑๖) ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี	หัวหน้าฝ่าย (นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่	๖๘๒๔	๑. การดำเนินโครงการเสริมสร้างทักษะการผลิตทางการเกษตร ปี ๒๕๕๓ กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ดี และเหมาะสมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ระดับตำบลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ลำดับที่	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	
๔๗	นางกานดา เป็นทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๖๙๔๒) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต	๖๙๓๙	๑. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพ ๒. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนจังหวัดภูเก็ต	
๔๘	นายสมโชค ณ นคร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๔๖๑๔) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต	๖๙๔๕	๑. ผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ปี ๒๕๕๒ ๒. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานจังหวัดภูเก็ต	
๔๙	นายสินสมุทร โนนมี เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ต.๗๑๘๖ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร	๗๑๔๘	๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเกษตรกร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ๒. การพัฒนางานวิสาหกิจชุมชนในระดับจังหวัด	
๕๐	นายวัลลภ อุ่นจิตรพันธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๘๕๒๒) ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ	หัวหน้าฝ่าย (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร	๗๑๔๙	๑. โครงการเทศกาลเงาะ - ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ ๕๒ ๒. การพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อรองรับการดำเนินโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของจังหวัดมุกดาหาร	
๕๑	นางไพรวลัย ขุมสาย ณ อยุธยา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๗๒๓๗) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน	๗๒๓๒	๑. การแปรรูปผลผลิตเกษตรในโครงการรักษน้ำ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากจังหวัดแม่ฮ่องสอนสู่ระดับธุรกิจ	

ลำดับที่	เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	
๕๒	นายสมเพชร ชติยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๗๒๓๙) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน	๗๒๓๘	๑. การขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ปี ๒๕๕๓ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตถั่วเหลืองปลอดภัยและ ได้มาตรฐานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๕๓	นายนงนิจ พลเคน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๕๓๔๑) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร	๗๓๗๔	๑. การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ๒. การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดยโสธร ภายใต้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
๕๔	นายนพดล ผุดผ่อง นักวิชาส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๗๓๘๕) ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร	หัวหน้าฝ่าย (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร	๗๓๗๕	๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๒/๕๓ (รอบที่ ๒) จังหวัดยโสธร เพื่อเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกร ๒. การพัฒนาการใช้งานระบบฐานข้อมูลการเกษตรของ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ระดับตำบล จังหวัดยโสธร	
๕๕	นางศิริภรณ์ กุลทวี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๗๗๑๐) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง	๗๗๐๗	๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กลุ่มนำร่อง จังหวัดระนอง ปี ๒๕๕๓ ๒. การพัฒนางานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดระนอง	
๕๖	นายประสงค์ พิธธากุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต. ๑๕๓๑) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา	หัวหน้าฝ่าย (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง	๗๗๑๕	๑. การบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ในพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒. การบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลสู่ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด	

ลำดับที่	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	
๕๗	นายชูสิทธิ์ นายอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๑๓๕๙) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง	๗๗๕๗	๑. ผลการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๒ ๒. การพัฒนาประสิทธิภาพงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง	
๕๘	นางดวงสมร พงษ์ฉิมกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๑๒๘๗) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรี	หัวหน้าฝ่าย (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี	๗๘๔๘	๑. ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี ๒๕๕๓ ๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี	
๕๙	นางอาทิตย์ยา แสงมณี เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ต. ๓๖๒๑ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	หัวหน้าฝ่าย (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง	๘๑๒๑	๑. การดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๒. การพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันงานส่งเสริมการเกษตรตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดลำปาง	
๖๐	นายพิเชฐ เพียรภายลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต. ๘๗๔๗) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร	หัวหน้าฝ่าย (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร	๘๗๕๑	๑. การถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๕๓ ๒. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลบูรณาการ กับแผนพัฒนาการเกษตรท้องถิ่นเชิงรุก จังหวัดสกลนคร	
๖๑	นายอัครภูมิ สมแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๙๒๒) กลุ่มพัฒนาการปฏิบัติการ ส่วนพัฒนางานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ	๙๑๘๒	๑. การศึกษาการใช้งานระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ของเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ๒. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ	

ลำดับที่	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา/ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	
๖๒	นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๕๐๐๓) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี	หัวหน้าฝ่าย (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ	๙๑๘๓	๑. การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๒ ๒. การเพิ่มสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเพื่อพัฒนา งานส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการ	
๖๓	นายสรณพงษ์ บัวโรย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๙๒๓๕) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม	๙๒๓๔	๑. การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มสถาบันเกษตรกร ปี ๒๕๕๓ ๒. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม	
๖๔	นายชูชาติ เสืองามเอี่ยม เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ต.๗๙๕๓ สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม	๙๒๔๐	๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัยและ ได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๓ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ๒. การส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตผักให้ปลอดภัยตามมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP)	
๖๕	นายธงชัย มั่นใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๙๒๘๘) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร	๙๒๘๗	๑. รายงานผลการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๓/๕๔ ภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี ๒๕๕๓/๕๔ ๒. การพัฒนาแนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	
๖๖	นายदनัย ปัญญาพิทยากุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๒๖๗๐) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว	๙๓๓๒	๑. โครงการส่งเสริมการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก ๒. การส่งเสริมการผลิตและจัดการผลไม้คุณภาพ	

ลำดับที่	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา/ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	
๖๗	นายชูชีพ นาคสำฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๑๐๔๔๑) ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง	หัวหน้าฝ่าย (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว	๔๓๓๓	๑. การพัฒนาศูนย์รวบรวมและส่งออกมะม่วงแบบเบ็ดเสร็จของจังหวัดอ่างทอง ปี ๒๕๕๒ ๒. การใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร	
๖๘	นายชุมพล ปาลวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ต. ๔๕๐๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี	๔๕๐๑	๑. การขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ๒. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นระบบในจังหวัดสิงห์บุรี	
๖๙	นายบุญเลิศ รอดโณม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (๔๓๒๘) ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว	หัวหน้าฝ่าย (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี	๔๕๐๒	๑. รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๕๒ (สาขาเกษตรกรรม ด้านการเพาะปลูก) ๒. แนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร จังหวัดสิงห์บุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
๗๐	นายเกรียงศักดิ์ ไชยวงศ์คำ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ต.๙๖๔๗ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	๔๕๗๑	๑. รายงานผลการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) ปี ๒๕๕๒/๕๓ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ๒. การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี ๒๕๕๓	
๗๑	นายโอวาท พัฒนชัยวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๔๕๗๔) ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	หัวหน้าฝ่าย (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	๔๕๘๒	๑. ผลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรจังหวัดสุโขทัย ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรจังหวัดสุโขทัย	

ลำดับที่	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา/ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	
๗๒	นายสุวิทย์ เกียรติมนตรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๙๖๙๙) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	๙๖๙๘	๑. การส่งเสริมและพัฒนางานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี ๒. การพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนของ จังหวัดสุพรรณบุรี	
๗๓	นายอนุศิษฐ์ วีรธนศิลป์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๑๐๐๐๖) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์	๙๙๙๖	๑. รายงานผลการประเมินผลผลิตข้าวหอมมะลิ จังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๕๓/๕๔ ๒. การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนสร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง	
๗๔	นายประสิทธิ์ สว่างมณีเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๑๐๗๓๗) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี	หัวหน้าฝ่าย (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี	๑๐๗๒๗	๑. โครงการพัฒนาระบบการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี (ศูนย์ข้าวชุมชน) ปี ๒๕๕๓ จังหวัดอุดรธานี ๒. การจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการ ระดับจังหวัด	
๗๕	นายอำนาจ บัวขาว เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ต.๗๔๑๕ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	หัวหน้าฝ่าย (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ	๑๑๑๖๓	๑. โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ๒. แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล จังหวัดอำนาจเจริญ	